

ข่าวที่ 9 / 2565
16 พฤศจิกายน 2565

**สำนักงาน กวค. ประกาศรับสมัครกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 4 อัตรา
แทนกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี**

นายมนยศ วรรณนะภูติ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาเปิดเผยว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ สกนธ์ วรรณวิวัฒนา นายสมชาติ สร้อยทอง นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ และนายสมเกียรติ ตันกิติวัฒน์ มีกำหนดพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มาทดแทน ทั้งนี้กรรมการการแข่งขันทางการค้า มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการวางรากฐานการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมให้กับประเทศ ตลอดจนกำกับโครงสร้างตลาดและขนาดการแข่งขันทางการค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กำกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจให้อยู่ในหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงถือว่ามีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้ว โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ว่า จะต้องไม่อายุไม่ต่ำกว่า 40 - 70 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และต้องเป็นผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า สำหรับกระบวนการสรรหานี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านแล้ว จึงดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้น จึงมีสิทธิเข้าแสดงความรู้และวิสัยทัศน์ต่อกรรมการสรรหา ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คะแนนด้านผลงาน ร้อยละ 20 ซึ่งพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง กับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ มีประสบการณ์ในสาขาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ส่วนที่สอง คะแนนด้านความรู้และวิสัยทัศน์ ร้อยละ 80 ซึ่งพิจารณาจากการแสดงความรู้และวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ในด้านการกำกับดูแลการแข่งขัน ทางการค้าหรือในด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนรวมโดยคณะกรรมการสรรหาจะประกาศผลการคัดเลือกเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านายมนยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจสามารถ Download ประกาศดังกล่าวเพื่อศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tcct.or.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กคค.) อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5405 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร

